

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน	1.เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วน พร้อมให้บริการแล้ว ประกาศดินหน้าโครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร	หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์มติชน
	2.เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเงินกู้ดินปุ๋ย-แปลงใหญ่	เว็บไซต์ today.line.me
ยูวเกษตรกร	3.เกษตรฯ เผยผลสำเร็จยูวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ปี 64 ตั้งเป้าขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนยูวเกษตรกรให้มากขึ้น	เว็บไซต์ มติชนออนไลน์
ทุเรียน	4.เกษตรฯคุมเข้มมาตรการสกัดทุเรียนอ่อน ช่วงฤดูผลิต ก่อนส่งออกต่างประเทศ	เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
		เว็บไซต์ today.line.me
อื่นๆ		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
พิธีไหว้คันไถปี 2564	5.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีไหว้คันไถ ปี 2564	เว็บไซต์ am1386.com
	6.จัดพิธีไหว้คันไถใช้ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ	เว็บไซต์ today.line.me
มันสำปะหลัง	7.ตรวจสอบเงินส่วนต่าง ‘ประกันรายได้มันสำปะหลัง’ งวดที่ 6	เว็บไซต์ khao24h.net
		เว็บไซต์ bangkokbiznews.com
		เว็บไซต์ today.line.me

<h1 style="margin: 0;">ข่าวสด</h1> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100</p>	Section: First Section/- วันที่: พุธที่ 29 เมษายน 2564 ปีที่: 31 ฉบับที่: 11110 หน้า: 5(ล่างขวา)		
	Col.Inch: 29.92 Ad Value: 32,912		PRValue (x3): 98,736 คลิป: ชาว-ต้า หัวข้อข่าว: เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจคินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว

เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจคินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว ประกาศคืบหน้าโครงการเติมกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน



ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววาโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดป.) ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดป. สนับสนุนโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม็ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดป.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดป. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการค้าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุทางเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน



จำนวน 185 ชุดปข. แม็ปุ๋ย N P K จำนวน 161 ชุดปข. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ชุดปข. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการค้าแล้วจำนวน 105 ชุดปข. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้วจำนวน 209 ชุดปข. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ชุดปข. เปิดจำหน่ายแม็ปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ชุดปข. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ชุดปข. รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้จ่ายเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่าความไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท และในส่วนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องกาไว้



ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้อำนาจดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จจนวัดปุ๋ยส่งถึง เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการอย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน

มติชน <small>Maticchon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100</small>	Section: First Section/- วันที่: พุธที่ 29 เมษายน 2564 ปีที่: 44 ฉบับที่: 15754 หน้า: 12 (ล่างขวา)		
	Col.Inch: 28.10 Ad Value: 30,910 PRValue (x3): 92,730 คลิป: ชาว-ดำ	หัวข้อข่าว: เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว ประกาศ: ...	

เกษตรกรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว ประกาศเดินหน้าโครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร



ดร.เดฉิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดทั่วของโควิด-19 โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาศูนย์ธุรกิจฐานรากของชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม้มือ NPK และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำนวณปุ๋ยจัดการดินและปุ๋ยให้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดทำปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน



จำนวน 185 ศดปช. แม้มือ NPK จำนวน 161 ศดปช. เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 99 ศดปช. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการค้าปุ๋ยแล้ว จำนวน 105 ศดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 209 ศดปช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ศดปช. เปิดจำหน่ายแม้มือพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ศดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ศดปช. รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าจะโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท และในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการอย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเงินกู้ดินปุ๋ย-แปลงใหญ่



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 28 เม.ย. เวลา 15.03 น. • เผยแพร่ 28 เม.ย. เวลา 13.46 น.



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไข ปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ล่าสุดโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึง 62.35% และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง หรือ 66%

ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด โครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย NPK และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศดปช.ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป

คาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 20% คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน

ส่วนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มติ ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 5,250 แปลง โดยมีเงื่อนไขกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ล่าสุดมีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่วม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายในกรอบเวลา จำนวน 3,448 แปลง หรือ 66% โดยจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จำนวน 2,812 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคลอีกจำนวน 636 แปลง

ส่วนกลุ่มแปลงใหญ่อีก 1,802 แปลง ที่ยังไม่พร้อมเข้าร่วม โครงการตามเงื่อนไขดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่จะเดินหน้าพัฒนาเพื่อปรับปรุงศักยภาพของกลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป ทั้งการเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่มีความก้าวหน้าเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กันและกัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้จัดการแปลงในการวิเคราะห์และจัดทำแผนของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายเร่งรัดให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มไปจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนากิจการของกลุ่มตามแผนให้บรรลุเป้าหมายต่อไปโดยเร็ว

เกษตรกร เผยผลสำเร็จยุวเกษตรกรในระดับ อุดมศึกษา ปี 64 ตั้งเป้าขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวน ยุวเกษตรกรให้มากขึ้น

วันที่ 28 เมษายน 2564 - 16:25 น.



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรมาเป็นเวลากว่า 67 ปี เราดำเนินการก่อนที่จะแยกตัวออกมาตั้งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน โดยมีการส่งเสริมการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10 – 25 ปี ที่มีความสนใจด้านการเกษตรจัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร และพัฒนาทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐานเพื่อให้ยุวเกษตรกรเตรียมพร้อมสู่การเป็นทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560

โดยผลการดำเนินงานเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 62 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ALDP (Agricultural Leadership Development Program หรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ใน

ระดับอุดมศึกษา) มีหลักสูตรในการจัดอบรมโครงการฯ ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ซึ่งพบว่า ทุกหลักสูตร สมาชิกกลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษามีความพึงพอใจหลังจากได้รับฟังการบรรยาย สมาชิกกลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงาน การฝึกความเป็นผู้นำ และการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนากลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาและการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นเพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงจับมือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาเป็นปีที่ 4 ดำเนินโครงการ ALDP (Agricultural Leadership Development Program หรือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพกลุ่มเยาวชนเกษตรกรระดับอุดมศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการเกษตร จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญาให้นักศึกษาด้านการเกษตรพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาจำนวน 12 กลุ่ม ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกษตรกรระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และจัดทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) และการนำเสนอแผนธุรกิจให้แก่เยาวชนเกษตรกรระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนต่อไป

เกษตรกรฯคุมเข้มมาตรการสกัดทุเรียนอ่อน ช่วงฤดูผลิต ก่อนส่งออกต่างประเทศ

วันที่ 28 เมษายน 2564 - 18:59 น.



รมว.เกษตรฯ ทหารือภาคีเครือข่าย ล้ง สมาคม ก่อนส่งออกต่างประเทศ พร้อมตรวจทุกกระบวนการมาตรฐานเนื้อทุเรียน การรอกขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พิซ สกัดกันไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มักเกิดปัญหาการเร่งตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูกาล เพื่อจำหน่ายทำกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทย รวมทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพ และปัญหาด้านการตลาดของทุเรียนดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย สมาพันธ์

ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) พร้อมจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้บริการตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธุ์หมอนทอง เบอร์เซ็นต์ แบ่งตอได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์ชะนี เบอร์เซ็นต์แบ่งตอได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์กระดุม เบอร์เซ็นต์แบ่งตอได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธุ์พวงมณี เบอร์เซ็นต์แบ่งตอได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป เมื่อทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเบอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกั้นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับซื้อ รวมทั้งกำหนดประกาศตีเคยให้วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาเป็น “วันทุเรียนแก่” เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันเริ่มต้นที่ทุเรียนคุณภาพจะออกสู่ตลาด

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับผลการวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออกนี้ พบว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2564 ผู้ประกอบการ ล้ง มือตัดทุเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาการตัด และปริมาณผลผลิตที่พอดีกับความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานทุเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความร่วมมือจากผู้รวบรวมเพื่อการส่งออก (ล้ง) ผู้ซื้อ-ขายในตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ มีบ้างที่เกษตรกรบางรายยังไม่ยอมรับในผลการตรวจ เนื่องจากใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับสีของเนื้อทุเรียนมาเปรียบเทียบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นและมีตลาดที่ดีในอนาคต

ดังนั้นในภาพรวมถือได้ว่า มาตรการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนได้ในระดับที่น่าพอใจมาก และจากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับมาตรการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำมาถอดเป็นโมเดล เพื่อเตรียมการขยายผลไปสู่ทุเรียนภาคใต้ ที่จะมีผลผลิตออกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงอีกด้วย

เกษตรกรฯคุมเข้มมาตรการสกัดทุเรียนอ่อน ช่วงฤดูผลิต ก่อนส่งออกต่างประเทศ



ประชาชาติธุรกิจ

อัปเดต 28 เม.ย. เวลา 18.59 น. • เผยแพร่ 28 เม.ย. เวลา 18.59 น.



รมว.เกษตรฯ ทหารือภาคีเครือข่าย ล้ง สมาคม ก่อนส่งออกต่างประเทศ พร้อมตรวจทุกกระบวนการมาตรฐานเนื้อทุเรียน การรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช สกัดกันไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่

วันที่ 28 เมษายน 2564 นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มักเกิดปัญหาการเร่งตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดมากในช่วงต้นฤดูการผลิต เพื่อจำหน่ายทำกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทย รวมทั้งเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกกดราคาจากผู้รับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพ และปัญหาด้านการตลาดของทุเรียนดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) พร้อมจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญของภาคตะวันออก

คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ให้บริการ ตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยยึดเกณฑ์ดังนี้ พันธุ์หมอนทอง เบอร์เซ็นต์ แบ่งต้องได้ 32% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์ชะนี เบอร์เซ็นต์แบ่งต้องได้ 30 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป พันธุ์กระดุม เบอร์เซ็นต์แบ่งต้องได้ 27 % ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป และพันธุ์พวงมณี เบอร์เซ็นต์แบ่งต้องได้ 30% ของน้ำหนักแห้งขึ้นไป เมื่อทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำนักงานเกษตรอำเภอจะออกใบรับรองเบอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนเฉพาะตัวอย่างแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุพร้อมสำเนาใบรับรอง แหล่งผลิต GAP พืช เพื่อคุมเข้มสกัดกันไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งกำหนดประกาศตีเคยให้วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาเป็น “วันทุเรียนแก่” เพื่อเป็นสัญลักษณ์วัน เริ่มต้นที่ทุเรียนคุณภาพจะออกสู่ตลาด

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับผลการวางมาตรการ เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาคตะวันออกนี้ พบว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลดีต่อ ทั้งเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี 2564 ผู้ประกอบการ ล้ง มีตัดทุเรียนสามารถ กำหนดระยะเวลาการตัด และปริมาณผลผลิตที่พอดีกับความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานทุเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความร่วมมือจากผู้รวบรวมเพื่อการส่งออก (ล้ง) ผู้ซื้อ-ขายในตลาดกลาง ผู้จำหน่ายทุเรียนริมทาง ตลาดนัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูก ทุเรียนในการปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพ มีบ้างที่เกษตรกรบางรายยังไม่ยอมรับในผลการตรวจ เนื่องจากใช้ ความรู้สึกเกี่ยวกับสีของเนื้อทุเรียนมาเปรียบเทียบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นแนวทางการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นและมีตลาดที่ดีในอนาคต

ดังนั้นในภาพรวมถือได้ว่า มาตรการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนได้ ในระดับที่น่าพอใจมาก และจากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับมาตรการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ภาค ตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำมาถอดเป็นโมเดล เพื่อเตรียมการขยายผลไปสู่ทุเรียนภาคใต้ ที่จะมี ผลผลิตออกในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงอีกด้วย



สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีไหว้คันไถ ปี 2564



การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวเป็นพืชสำคัญแก่การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ในอดีตคันไถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าว โดยใช้แรงงานสัตว์ในการขับเคลื่อน ซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหว่านในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแต่โบราณตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้มีพิธีสงฆ์ จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระราชพิธีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทำนา ชักนำให้มีความมั่นใจความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญในแก่เกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี วันที่ตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามประเพณี ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของทุกปี

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจน จัดเตรียมคันไถเพื่อเข้าร่วมวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่และวันงานพระราชพิธีฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของทุกปี กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และจัดงานไหว้คันไถเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปี 2564 ได้กำหนดจัดงานไหว้คันไถ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ บริเวณปะรำพิธีอาคารเก็บรักษาคันไถ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมี **ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย **นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** คณะ

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานไหว้คันไถในครั้งนี้ด้วย



สำหรับชุดองค์ประกอบคันไถนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพ อำเภอโพนทราย จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีชุดองค์ประกอบ ดังนี้

1. **คันทอง** ขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงเศียรนาค 2.26 เมตร และยาวจากเศียรนาคถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาดตลาดคันทอง หัวคันทองทำเป็นเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดับคันทองเป็นลายกระจิงตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันทอง ปลายไถหุ้มผ้าขาวขลิบทองสำหรับมือจับ
2. **แอกเทียมพระโค** ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางแอกประดับด้วยรูปครุฑขุดนาคหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองอยู่บนฐานบัว ปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเศียรพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดับเป็นลายกระจิงตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันทอง ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระเทียม
3. **ฐานรอง** เป็นที่สำหรับรองรับคันทองพร้อมแอก ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาสีแดงชาด มีลวดลายประดับเป็นลายกระจิงตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวไถและปลายไถ
4. **ธงสามชาย** เป็นธงประดับคันทองติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแวว มีผู้สีขาประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร

ซึ่งปีนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้นไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

จัดพิธีไหว้คันไถใช้ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ



สยามรัฐ

อัปเดต 28 เม.ย. เวลา 19.34 น. • เผยแพร่ 28 เม.ย. เวลา 19.34 น. • สยามรัฐออนไลน์



ปัจจุบัน ข้าวเป็นพืชสำคัญแก่การดำรงชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ในอดีต คันไถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าว โดยใช้แรงงานสัตว์ในการขับเคลื่อน ซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหว่านในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีฯ มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีพิธีสงฆ์ จึงมีพิธีพืชมงคลรวมกับพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พระราชพิธีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทำนา ชักนำให้มีความมั่นใจความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญในแก่เกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี วันที่ตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามประเพณี ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของทุกปี

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บ ดูแลรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงคันไถ ตลอดจน จัดเตรียมคันไถเพื่อเข้าร่วมวันซ่อมย่อย วันซ่อมใหญ่และวันงานพระราชพิธี ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธี พิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของทุกปี กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงคันไถให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อม ใช้งาน และจัดงานไหว้คันไถเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปี 2564 ได้กำหนดจัดงานไหว้คันไถ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ บริเวณประรำพิธีอาคารเก็บรักษาคันไถ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานไหว้คันไถในครั้งนี้ด้วย

สำหรับชุดองค์ประกอบคันไถนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2539 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพ อำเภอบางไร่ จังหวัดราชบุรี น้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีชุดองค์ประกอบ ดังนี้

1. คันไถ ขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงเคียวขนาด 2.26 เมตร และยาวจากเคียวขนาดถึงปลายไถ 6.59 เมตร ทาสีแดงชาดตลอดคันไถ หัวคันไถทำเป็นเคียวพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดับคันไถ เป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคัน ปลายไถหุ้มผ้าขาวขลิบทองสำหรับมือจับ
2. แยกเทียมพระโค ยาว 1.55 เมตร ตรงกลางแยกประดับด้วยรูปครุฑยุคนาคหล่อด้วยทองเหลือง ลงรักปิดทองอยู่บนฐานบัว ปลายแยกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเคียวพญานาคลงรักปิดทอง ลวดลายประดับเป็นลาย กระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคัน ปลายแยกแต่ละด้านมีลูกแยกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม
3. ฐานรอง เป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอก ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาสีแดงชาด มีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวไถและปลายไถ
4. ธงสามชาย เป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเคียวขนาดทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาด เขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจุกแก้ว มีพู่สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติ ธงสามชายมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 41 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร และเสาธงยาว 72 เซนติเมตร

ซึ่งปีนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้การจัดพระราชพิธี พิษมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้นไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี ดร.ทองเปลว ทองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง 'ประกันรายได้มันสำปะหลัง' งวดที่ 6

เศรษฐกิจ Bangkok BizNews | 4 วันที่แล้ว

ตรวจสอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" งวดที่ 6 เช็คนี่!



ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ๓.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ความว่า

มติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 เมษายน 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.38 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6 คือ กิโลกรัมละ 0.12 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง 'ประกันรายได้มันสำปะหลัง' งวดที่ 6



28 เมษายน 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

7,207



ข่าว

1 E

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพการการค้าภายใน ออกประกาศ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ความว่า

มติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 เมษายน 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.38 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6 คือ กิโลกรัมละ 0.12 บาท ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

ตรวจสอบเงินส่วนต่าง 'ประกันรายได้มันสำปะหลัง' งวดที่ 6



กรุงเทพธุรกิจ

อัปเดต 28 เม.ย. เวลา 20.14 น. • เผยแพร่ 28 เม.ย. เวลา 21.04 น.



ตรวจสอบเงินส่วนต่าง 'ประกันรายได้มันสำปะหลัง' งวดที่ 6

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ **ธ.ก.ส.** ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง" เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) ความว่า

มติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) หรือ "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ดังนี้

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 6) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 เมษายน 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.38 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6 คือ กิโลกรัมละ 0.12 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564



ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔ (งวดที่ ๖)

ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น
คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มี
มติในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง
และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔ (งวดที่ ๖) อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๒ (๑) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๓/๖๔ (งวดที่ ๖) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยระบุวันที่คาดว่า
จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า ๘ เดือน
หัวมันสำปะหลังสดเฉลี่ยแป่ง ๒๕% กิโลกรัมละ ๒.๓๔ บาท

ข้อ ๒ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง
มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ ๖ คือ กิโลกรัมละ ๐.๑๒ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง